


เมงราย

หนังสือพิมพ์ที่ออกถึงเขตอำเภอสูงที่สุดของจังหวัด
ปีที่ 3 ฉบับที่ 102 ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ราคา 10

บอลโลก! กระแสแรง

กระแสฟุตบอลโลกแรงไม่แพ้การเมือง
หลายร้านเตรียมถ่ายทอดสดเอาใจคอบอล
คาเฟ่ นอนดูบอลกันตาและ บริษัทขายทีวี
ก็คึก เตรียมตัวรับกระแส  อ่านต่อหน้า 14

บอลโลก!

 ต่อจากหน้า 1

จัดกิจกรรมขนานใหญ่ ทั้งชิงโชคและจัดแข่งขันฟุตบอล ขณะที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดังห่วงเรื่องการเล่นพนัน เตรียมมาตรการล้อมคอคนผู้บังคับการตำรวจเชียงรายเผย การพนันบอลได้พัฒนาไปอีกขั้น หันไปปักหลักรับแทงในประเทศเพื่อนบ้าน

● 'จ้าง' เผยเจ้ามือใช้พ.เพื่อนบ้าน

พล.ต.ต.จ่านง แก้วศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลในรายการใหญ่ที่ผ่านมา สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องการพนันฟุตบอล แต่ที่เชียงรายเองนั้น ไม่มีโต๊ะรับแทงพนันฟุตบอลขนาดใหญ่ และการเล่นพนันฟุตบอลนั้นการที่จะเข้าสืบสวนจับกุมให้เด็ดขาดนั้นค่อนข้างทำได้ยาก โดยเฉพาะปัจจุบันที่เจ้ามือโต๊ะบอลได้ปรับวิธีโดยหันไปตั้งโต๊ะรับแทงพนันในประเทศเพื่อนบ้าน แล้วใช้โทรศัพท์โทรเข้าไปรับแทงกัน หากมีจำนวนเงินที่มากก็จะโอนเข้าไปยังเชียงใหม่หรือกรุงเทพฯ เลย แต่เพื่อเป็นการป้องปรามก็จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบยังห้างร้านที่เปิดทีวีให้ลูกค้าให้ดูฟุตบอลกัน

● รับ นศ.เล่นพนันบอลเพิ่ม

ผู้การเชียงรายกล่าวต่อว่าเท่าที่สังเกต

การพนันฟุตบอลในเชียงราย ส่วนมากจะเป็นการพนันกันเฉพาะในกลุ่มเพื่อนฝูงกันเป็นส่วนใหญ่ อย่างเช่น พวกกันมาดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลด้วย ดื่มเหล้าไปด้วย แล้วก็มีการพนันกันต่อกันในเฉพาะกลุ่มเท่านั้น หากมีการแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเข้าตรวจสอบทันที

ส่วนการประสานงานกับทางด้านสถานศึกษาต่างๆ พล.ต.ต.จ่านง กล่าวว่าการปัจจุบันมีนักศึกษาเล่นการพนันฟุตบอลกันมากขึ้น ดังนั้นจึงมีการประสานงานไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้สอดส่องดูแลนักเรียนนักศึกษาในสังกัดของตัวเองด้วย เท่าที่ผ่านมาก็ได้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาต่างๆ มาด้วยดี ซึ่งก็อยากให้ทุกคนดูบอลเพื่อการศึกษาเพื่อความสนุกเท่านั้นพอ

● มฟล.ดันมาตรการล้อมคอคน

ทางด้านนายวันชัย สิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า ขณะนี้กระแสฟุตบอลโลกมาแรงพร้อมกับการพนันฟุตบอลโลก โดยคนที่เล่นพนันฟุตบอลส่วนใหญ่มักจะเป็นวัยรุ่นและนักศึกษา ที่มีกรรมกลุ่มพนันฟุตบอลกัน ทางมหาวิทยาลัยเองก็มีการทำความเข้าใจกับนักศึกษาถึงผลเสียของการเล่นการพนัน และจะต้องหาทางกวาดล้างโดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจตามร้านที่มที่ตั้งโต๊ะรับแทงพนันบอล และร้านค้าที่นำทีวีมาถ่ายทอดฟุตบอลโลกให้ดูเท่าที่ผ่านมาก็มีการจับพนันบอลได้บ้างเล็กน้อยแล้วร้านหน้ามหาวิทยาลัย แต่ก็ยังมีปริมาณที่น้อย แต่ทางมหาวิทยาลัยก็มีการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด อย่างตอนเปิดเทอมจะมีการปฐมนิเทศก็จะมีการนำเรื่องนี้นำมาปฐมนิเทศด้วย มีการออกไปตรวจตามร้านค้าข้างนอก และที่สำคัญหากนักศึกษาค้นใดมีการเล่นพนันฟุตบอลแล้วถูกจับได้มีโทษถึงไล่ออกจากมหาวิทยาลัย